
 
 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 

--------------------------------- 
                   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และสภา อบต.หนองบัว ได้มติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้วในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5  นั้น  

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ไว้ที ่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และ ทาง www.nongbuaks.go.th หรือ
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ท่ีงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในวัน และเวลาราชการ  

                   จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

 

                              ประกาศ  ณ  วันที่   15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

                                                            (ลงชื่อ)    
                                                                     (นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย) 
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

 
 
 
 

 



 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันอังคาร ที่  24  พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

----------------------------------- 
    รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย ประธานสภา อบต.หนองบัว ชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย  
2. นายประจักษ์  สอนอำ รองประธานสภา อบต.หนองบัว ประจักษ์  สอนอำ  
3. นายมีชัย  สีลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มีชัย  สีลาง  
4. นายสิน  ชาติพงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สิน  ชาติพงษ์  
5. นางสถิต  แบ่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สถิต  แบ่งสันเทียะ  
6. นางสาวขนิษฐา โพธิ์สาสิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ขนิษฐา โพธิ์สาสิม  
7. นางละออง  ทองนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 ละออง  ทองนอก  
8. นายสมดี  แสนคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมดี  แสนคำ  
9. นายสำรวย  สีพาติ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สำรวย  สีพาติ่ง  

10. นายสมพร  สีมูลมาตย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมพร  สีมูลมาตย์  

11. นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ ทรัพย์อนันต์ วรรณสาน  
 

    รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว นพกร   สีนูเดช  
2. นายสถิตย์ เหล่าวงศ์ษา รองนายก อบต.หนองบัว สถิตย์    เหล่าวงศ์ษา  
3. นายปรีดา  ชื่นชม รองนายก อบต.หนองบัว ปรีดา  ชื่นชม  
4. นายสุรเกียรติ  พลประจักษ์ เลขานุการนายก อบต. สุรเกียรติ  พลประจักษ์  
5. น.ส.เบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์ รองปลัด อบต. เบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์  
6. น.ส.จริญญา  ครูพิพรม หัวหน้าสำนักปลัด จริญญา  ครูพิพรม  

7. นายชยพล  ยศพล ผอ.กองช่าง ชยพล  ยศพล  
8. นางพนิตนันท์  บุตรภักดี ผอ.กองการศึกษา พนิตนันท์  บุตรภักดี  
9. น.ส.นภสันันท์  จันทะดี นิติกร นภัสนันท์  จันทะด ี  

10. นางสายทอง  บุญแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายฯ สายทอง  บุญแจ่ม  
11. น.ส.พัชริน  อรัญถิตย์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ พัชริน  อรัญถิตย์  
12. น.ส.สมฤทัย  พลประจักษ์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ สมฤทัย  พลประจักษ์  
13. น.ส.สุรินทร  ศิริวิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สุรินทร  ศิริวิ  

14. จ่าเอกสุดเขต  ธิวะโต เจ้าพนักงานป้องกัน สุดเขต  ธิวะโต  



 
 

ลำดับที่ ชื่อ    -     สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
15. นายปริญญา  ทาสา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปริญญา  ทาสา  
16. นางปพิชญา  มีทองแสน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปพิชญา  มีทองแสน  
17. น.ส.รัตนา  ภูผิวผา นักวิชาการตรวจสอบภายใน รัตนา  ภูผิวผา  
18. นางบุญรอด  ศิริวิ พนักงานจ้างเหมาบริการ บุญรอด  ศิริวิ  

 

    เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
                 เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาอบต.หนองบัว ได้เชิญสมาชิกสภา อบต.หนองบัวเข้าห้อง
ประชุม สมาชิกสภาอบต.หนองบัว ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต.หนองบัว เชิญนายชูเกียรติ สุพรรณ
ฝ่าย ประธานสภา อบต.หนองบัว เป็นประธานในการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระกรประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 
 
 

มติที่ประชุม 

1.1 ประธานสภา อบต.หนองบัว กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาอบต.หนองบัว ที่ได้เข้า
ร่วมโครงการปลูกป่ารักษ์พ้ืนที่สีเขียว ที่บ้านกอก หมู่ที่ 2 
 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
 
 

มติที่ประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี 2565                        
เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  
 

รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

(นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภาอบต.หนองบัว 

 
 
 

 
นายนพกร   สีนูเดช 
(นายกอบต.หนองบัว) 

 
 
 
 

 

3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่
-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้เชิญนายก อบต.หนองบัว ผู ้เสนอญัตติได้
อภิปรายต่อสภา อบต.หนองบัว ถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 
-   นายนพกร  สีนูเดช นายกอบต.หนองบัว ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็น 
ดังนี้ เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการมาบรรจุใหม่ 1 คน                            
คือนายปริญญา ทาสา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข แต่เนื่องจาก อบต.หนอง
บัว ไม่ได้ต้องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์ โต๊ะทำงานไว้สำหรับ
พนักงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีให้กับพนักงาน
ที่มาบรรจุใหม่ดังกล่าว ส่วนรายละเอียดจะได้มอบหมายให้รองปลัด อบต.หนองบัว 
ผู้รับผิดชอบดูแลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจง  
 
 



 
 

น.ส.เบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์ 
(รองปลัด อบต.หนองบัว) 

-   นางสาวเบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์ รองปลัด อบต.หนองบัว ได้ชี ้แจงต่อสภา 
อบต.หนองบัว  ดังนี้ 
     ด้วยได้มีพนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มา
บรรจุใหม่ 1 คน ซึ ่งทางอบต.หนองบัว ไม่ได้ต ั ้งงบประมาณในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอ้ี
ทำงานไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณ เพื่อมาจัดซื้อโต๊ะทำงาน
และเก้าอี้ให้กับพนักงานรายดังกล่าวที่มาบรรจุใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามความใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 ความว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดย
การโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป๋
นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ข้อ 22 ความว่า ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับและ
ประมาณการายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ
ต่างๆ ของทุกหน่วยงาน เพ่ือใช้ประกอบการการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
           ในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เป็นการขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ คือ ค่าครุภัณฑ์ โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน ซึ่งโครงการนี ้มี
ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลหนองบัว ปี พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 5) โดย
ขอโอนลดงบประมาณในแผนงานสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 362,500 บาท 
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม มาเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอ้ี
ทำงาน จำนวน 2,000 บาท และประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน 5,000 บาท รวม
งบประมาณขอโอนเพิ่ม จำนวน 7,000 บาท รายละเอียดประกอบต่างๆ เอกสาร
ต่างๆ ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ทุกท่านแล้ว ให้ทุกท่านได้โปรด
พิจารณา หากมีข้อสงสัยจะได้อธิบายให้ทราบต่อไป   

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้สอบถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิก
สภาท่านใดจะอภ ิปรายหร ือไม ่  เม ื ่อไม ่ม ีสมาช ิกสภาท่านใดขออภิปราย 
ประธานสภา อบต.หนองบัว ถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประเภท ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 7,000 บาท 
โปรดยกมือขึ้น 
 

เป็นเอกฉันท์  
นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 

(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 
 

3.2  พิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในลำน้ำชี บริเวณบ้านหนองผือ หมู่10 
-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้เชิญ นายกอบต.หนองบัว เป็นผู้เสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมสภา ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจเป็นต่อ สภา อบต.หนองบัว  

นายนพกร    สีนูเดช 
(นายกอบต.หนองบัว) 

-   นายนพกร  สีนูเดช นายกอบต.หนองบัว ได้ชี้แจงต่อสภา อบต.หนองบัว ดังนี้ 
 



 
 

       ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย ได้รับเรื่องราวการ
ขออนุญาตดูดทรายจาก นายวิโรจน์ ชัยกิจจินดา ซึ่งขออนุญาตดูดทรายในลำน้ำชี
บร ิเวณบ้านหนองผือ หมู ่  10 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคาม เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร่ เพ่ือประโยชน์ในการค้าหากำไร จึงส่งเรื่องมาให้ 
อบต.หนองบัว ได้พิจารณานำเข้าที่ประชุมสภา อบต.หนองบัว เพื่อมีมติขอความ
เห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขออนุญาตดูดทราย พ.ศ.
2546 
  
ข้อ 18 ความว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ให้คำนึงถึง  

(1) ในด้านวิชาการ เช่น ความเสียหายแก่สภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของลำ
น้ำ 

(2) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3) แม่น้ำลำคลองแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ 
 

          ซึ่งเรื่องนี้ได้มาถึง อบต.หนองบัว ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ขณะนั้นยัง
ไม่มีสภาอบต.หนองบัว เนื่องจากสมาชิกสภาครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมี
การเลือกตั้งใหม่ซึ ่งสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ระหว่างการ
รับรองของ กกต. เมื่อมีสภา อบต.ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระไป เมื่อนายก
ได้มารับหน้าที่ นายกอบต.หนองบัว จึงได้ศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ จาก
เจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้และได้มีหนังสือไปยังผู้นำชุมชน เพ่ือให้ผู้นำชุมชนได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นหรือทำประชามติของบ้านหนองผือ หมู่ 1 และหมู่ 10 ซึ่งทั้ง
สองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์และได้รับผลกระทบจากการดูดทราย 
ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นอย่างไร มีคนเดือดร้อนจากการดูดทราย
มากน้อยเพียงไร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภาฯ อบต.หนอง
บัว จึงได้มีหนังสือถึงผู้นำทังสองหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 แต่จนถึง
ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาจากทางผู้นำทั้งสองหมู่บ้าน ดังนั้น จึงขอให้
สมาชิกทุกท่านได้แสดงความเห็นในเรื ่องนี ้อย่างตรงไปตรงมา คำนึงถึงความ
เดือดร้อนของประชาชน และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสำคัญ เพราะเรา
จะต้องอยู่กับพ้ืนที่นี้ไปตลอด ส่วนผู้ประกอบการนั้น เมื่อได้ประโยชน์แล้วเขาก็จาก
ไป     

นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

 

-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้สอบถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิก
สภาอบต.หนองบัว ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

นายสมพร   สีมูลมาตย์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10) 

 

-   นายสมพร  สีมูลมาตย์ สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ 10 ได้อภิปรายตอ่สภา 
อบต.หนองบัว ดังนี้ 
-   จากการที่ผมได้สอบถามชาวบ้านหลายท่าน เขาบอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทรายก่อนที่สภา อบต.หนองบัว 



 
 

จะมีมติส่วนมากแล้วชาวบ้านไม้ได้รับประโยชน์อะไรเลย มีแต่ความเดือดร้อนจาก
การขนทราย ฝุ่นละออง ถนนพังเสียหาย และจากการที่สภา อบต.หนองบัว ได้ลง
ไปดูสภาพในพื้นที่ที่ขออนุญาตดูดทรายก็เห็นอยู่แล้วว่า ตลิ่งพังเป็นวงกว้างเกิด
ความเสียหายต่อระบบนิเวศ เกิดความเสียหายต่อการเปลี่ยนทิศทางน้ำ และอีก
อย่างหนึ่งตรงเหนือบริเวณที่มีการขออนุญาตดูดทรายประมาณ 300 เมตร ได้มี
ส่วนราชการใช้งบประมาณทำในการทำผนังกันตลิ่งพังทลาย แต่เวลาผ่านไปไม่ถึง 
2 ปี ตลิ่งดังกล่าวได้พังทลายลงในแม่น้ำเกิดความเสียหาย ในส่วนตัวผมเองคิดว่า 
น่าจะเป็นผลกระทบจากการดูดทรายของผู้ประกอบการและในส่วนตัวผมเองก็ได้
เห็นด้วยที่จะมีการอนุญาตให้ดูดทรายในพื้นที่ดังกล่าว 
 

นายปรีดา  ชื่นชม 
(รองนายก อบต.หนองบัว) 

 -   นายปรีดา ชื่นชม รองนายก อบต.หนองบัว ได้อภิปรายว่า นอกจากให้เรา
คำนึงถึงเรื่องของความเสียหายก็ขอให้คำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วย ถ้าหากไม่มีการ
ขออนุญาตให้ดูดทรายในพื้นที่แล้ว สิ่งที่จะตามมาคือ ประชาชนต้องซื้อทรายใน
การก่อสร้างในราคาที่แพงขึ้น การขนส่งก็ไกล แต่ถ้ามีการอนุญาตให้ดูดทรายใน
พื้นที่ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมว่าจะอนุญาตกี่ราย ถ้าหากอนุญาตให้หลาย
รายก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ ผมขอให้สภา อบต.หนองบัว ได้พิจารณาถึง
ในข้อนี้ด้วย 

นายสำรวย  สีพาติ่ง 
(สมาชิกสภา อบต.หนองบัว) 

-   นายสำรวย  สีพาติ่ง  สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที ่ 9 บ้านคุยเชือก ได้
อภิปรายต่อสภา อบต.หนองบัว ดังนี้ 
      โดยปกติจากประสบการณ์ท่ีผมเคยเป็นสมาชิกสภา อบต.หนองบัว มาในอดีต
ที่สภา อบต.หนองบัว จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้มีการดูดทราย
นั้น นายกอบต.จะต้องได้ทราบผลของความคิดเห็นหรือมติประชาคม ของบ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ก่อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งสองหมู่บ้าน มี
ความคิดเห็นเป็นอย่างไร มีความเดือดร้อนหรือมีผลกระทบจากการดูดทราย
อย่างไร แต่ ณ ตอนนี้เรายังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมา จากทั้ง 2 หมู่บ้านเลยและ 
นายก อบต.หนองบัว ก็ได้มีหนังสือไปถึงผู้นำทั้งสองหมู่บ้านแล้ว ให้เปิดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตของ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว ดังนั้น ผมจึงขอเสนอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 
เพ่ือนำเข้าที่ประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยประชุมถัดไป    

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดจะอภิปรายอีก แต่ได้มีนายสำรวย สีพาติ่ง สมาชิกสภา หมู่ 9 บ้านคุยเชือก ได้
เสนอให้มีการเลื่อนการพิจารณาในญัตติการอนุญาตดูดทรายออกไป เพ่ือจะนำเข้า
ที ่ประชุมสภา อบต.หนองบัว ในสมัยประชุมต่อไป จึงขอถามมติที ่ประชุมว่า 
สมาช ิกท ่านใดเห ็นสมควรเล ื ่ อนการพ ิจารณาการขออน ุญาตด ูดทราย                                                 
ในลำน้ำชี บริเวณบ้านหนองผือ หมู่ 10 ของนายวิโรจน์ ชัยกิจจินดา ออกไป เพ่ือ
นำไปพิจารณาในคราวประชุมสมัยต่อไป โปรดยกมือขึ้น 
    เห็นชอบ  ให้เลื ่อนการพิจารณาการขออนุญาตดูดทราย ของนายวิโรจน์                     
ชัยกิจจินดา  



 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ   
   

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

 

-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้สอบถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิก
ท่านใดมีเรื่องท่ีจะนำเสนอหรือปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภา อบต.หรือไม่ 

นายสิน  ชาติพงษ์ 
(สมาชิกสภา อบต.หนองบัว) 

-   นายสิน  ชาติพงษ์  สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ 4 บ้านคุยแพง ได้อภิปราย
ต่อสภา อบต.หนองบัวว่า เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ขอให้ท่านนายก อบต.
หนองบัว ได้เร่งดำเนินการให้ด้วย อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการแข่งขันกีฬาตำบลหนองบัว 
ซึ่งไม่ได้ดำเนินการมาหลายปีแล้ว เพราะการระบาดของโรคโควิด 19 แต่ในขณะนี้
สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ก็ได้บรรเทาลงแล้ว ไม่ทราบว่าจะมีโครงการนี้
หรือไม ่

นายนพกร   สีนูเดช 
(นายก อบต.หนองบัว) 

-   นายนพกร  สีนูเดช  นายก อบต.หนองบัว ได้กล่าวต่อที่ประชุมสภา อบต.                
หนองบัว ว่าในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างจะได้เร่งดำเนินการให้ ส่วนในเรื่องของการ
แข่งขันกีฬาตำบลนั้น ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแผนงานโครงการอยู่ รอให้ทาง
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ ่นก่อนจะ
ดำเนินการได้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะให้เลขานุการ นายกอบต.หนองบัว เป็นผู้
อธิบายเพิ่มเติม 

นายสุรเกียรติ  พลประจักษ์ 
(เลขานุการนายก อบต.หนองบัว) 

-   นายสุรเกียรติ  พลประจักษ์  เลขานุการนายก อบต.หนองบัว ได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมสภา อบต.หนองบัว ว่าในเรื่องนี้ท่านายก อบต.หนองบัว ได้มอบหมายให้
ผมเป็นผู้ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องกีฬาทั้งกลุ่มเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ที่สนใจในเรื่องการกีฬา และก็ได้มีการวางแผนไว้ในบางสาวนแล้ว ถ้าหาก
ทางราชการประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ ่นเมื ่อใด ก็สามารถ
ดำเนินการได้ครับ 

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 

-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาจะอภิปราย ประธานสภา อบต.                  
หนองบัว กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาอบต.หนองบัว ที่มาประชุมและผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.  
 

ลงชื่อ  ทรัพย์อนันต์  วรรณสาน   ผู้บันทึก 
(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน) 
เลขานุการสภา อบต.หนองบัว 

 
ลงชื่อ  ชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย   ผู้ตรวจ 

(นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต.หนองบัว 

 



 
 

-    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
สภา อบต.หนองบัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 

ลงชื่อ  สำรวย  สีพาติ่ง   ประธานกรรมการ 
                              (นายสำรวย  สีพาติ่ง) 

 
ลงชื่อ  สิน    ชาติพงษ ์   กรรมการ 

                                   (นายสิน  ชาติพงษ์) 
 

ลงชื่อ  สถิต    แบ่งสันเที๊ยะ    กรรมการ 
                               (นางสถิต   แบ่งสันเที๊ยะ) 
 
- สภา อบต.หนองบัว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุม

สภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 
สิงหาคม 2565                                                                     . 
 
             

ลงชื่อ   ชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย    ผู้รับรอง 
(นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต.หนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


